



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2567

สถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ในจังหวัด Hyogo, Saga และ Nagasaki (23 มีนาคม 2567)

หอมหัวใหญ่จากแหล่งผลิตต่างๆ ยกเว้นในจังหวัด Hokkaido เริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยในปีนี้อุณหภูมิมีอุณหภูมิอุ่นกว่าทุกปี ส่งผลให้ผลผลิตออกค่อนข้างเร็ว ผู้ประกอบการค้าปลีกหลายรายปรับแผนการจำหน่ายหอมหัวใหญ่ให้เร็วขึ้นและหันมาจำหน่ายหอมหัวใหญ่ที่เพิ่งออกในฤดูใบไม้ผลินี้เนื่องจากหอมหัวใหญ่ที่เก็บในโกดังตั้งแต่ปีที่ผ่านมาปริมาณน้อย ด้านราคาจำหน่ายยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง

แหล่งผลิตจังหวัด Hyogo มีพื้นที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่สำหรับจำหน่ายทันที (ไม่รวมหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าโกดังเพื่อเก็บรักษา) 1,189 เฮกตาร์ (หรือ 7,431.25 ไร่) เพิ่มขึ้น 2 เฮกตาร์ (หรือ 12.50 ไร่) เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีแผนส่งจำหน่ายปริมาณ 44,275 ตัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ความต้องการในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิมีจำนวนมาก ส่งผลให้มีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตหอมหัวใหญ่พันธุ์ออกไวเป็นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดีและเทียบเท่ากับปีปกติ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม - ต้นเดือนสิงหาคม และจะมีผลผลิตไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ ด้านสหกรณ์การเกษตร JA Zen-Noh Hyogo ได้จัดทำป้ายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ตามซูเปอร์มาร์เก็ต และมีกำหนดจะจัดกิจกรรมสอนทำอาหาร ณ ตลาดในเมือง Kobe ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อกระตุ้นปริมาณการบริโภค

แหล่งผลิตจังหวัด Saga มีพื้นที่เพาะปลูก 1,332 เฮกตาร์ (หรือ 8,325 ไร่) ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากเกษตรกรมีอายุสูงขึ้น ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม - ตุลาคม โดยมีแผนส่งจำหน่าย 51,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อุณหภูมิที่สูงกว่าทุกปีและปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอส่งผลให้การเจริญเติบโตเร็วกว่าทุกปีประมาณ 1 สัปดาห์ สัดส่วนของพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไวคิดเป็นร้อยละ 15 ด้านราคาจำหน่ายสูงกว่าปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 10 และตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไวรองลงมาจะเริ่มออกสู่ตลาด คิดเป็นสัดส่วนการปลูกพันธุ์ดังกล่าวร้อยละ 41 และจะมีผลผลิตต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม จากนั้นจะเป็นช่วงออกสู่ตลาดของพันธุ์ที่ให้ผลผลิตช้า ส่วนใหญ่ส่งจำหน่ายตลาดกลางในกรุงโตเกียวและเมือง Yokohama หรือประมาณร้อยละ 70 ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตร JA มีการปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องบรรจุเพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่ง

แหล่งผลิตในจังหวัด Nagasaki มีพื้นที่เพาะปลูก 207 เฮกตาร์ (หรือ 1,293.75 ไร่) ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มีแผนส่งจำหน่าย 8,567 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่าปกติส่งผลให้การเจริญเติบโตเร็วขึ้น 7 - 10 วัน ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ผลผลิตในปีนี้มีขนาดใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยไซส์ L มีสัดส่วนร้อยละ 50 และไซส์ M มีสัดส่วนร้อยละ 30 ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตจะหมดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาคม ส่วนใหญ่ส่งจำหน่ายในภูมิภาค Kansai ประมาณร้อยละ 40 - 50 และภูมิภาค Kanto ร้อยละ 20

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

รัฐมนตรีเกษตรฯ ญี่ปุ่น เดินหน้าส่งเสริมการผลิตผักแช่แข็งในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า (23 มีนาคม 2567)

Mr. Tetsushi SAKAMOTO กล่าวในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมาว่า ในปี 2566 ญี่ปุ่นนำเข้าผักแช่แข็งมูลค่าสูงกว่า 300,000 ล้านบาท ขณะที่ ระบบการผลิตผักแช่แข็งในประเทศยังไม่พร้อมต่อความต้องการของผู้ประกอบการแปรรูปและผู้ประกอบการ



ร้านอาหารทั้งในแง่ของปริมาณการผลิต คุณภาพ และราคา ดังนั้น จะเดินหน้าให้การสนับสนุนแหล่งผลิตในประเทศและผู้ประกอบการผลิตผักแช่แข็งเพื่อให้ตลาดหันมาใช้ผักแช่แข็งที่ผลิตในประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่แนวทางการชิงส่วนแบ่งตลาดของผลผลิตในประเทศสำหรับผักที่จำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปและผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยจากสถิติการค้าระหว่างประเทศเผยแพร่โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นพบว่า ในปี 2566 ญี่ปุ่นมีปริมาณนำเข้าผักแช่แข็งลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ มูลค่านำเข้าขยายตัวเนื่องจากปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดย Mr. SAKAMOTO กล่าวไว้ว่าจะให้การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งผลิต การเช่าเครื่องจักรกล การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแช่แข็ง การรวบรวมและกระจายสินค้า และการเก็บรักษา

ในส่วนของผลกระทบจากการยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่นต่อภาคเกษตร ป่าไม้ ประมง และการผลิตอาหารของญี่ปุ่น Mr. SAKAMOTO ระบุว่า หากเงินเยนแข็งค่าจะช่วยให้ต้นทุนค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยและอาหารสัตว์ มีราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเงินเยนยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่า ขณะเดียวกัน ระบุว่า การลดอัตราภาษีนำเข้าวัสดุทางการเกษตรจากต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรของเกษตรกร โดยได้แสดงถึงความประสงค์ที่จะผลักดันการใช้ทรัพยากรที่ผลิตได้ในประเทศ

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 7 รายการ (28 มีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 7 รายการ โดยปัจจุบันญี่ปุ่นมีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้วรวม 145 รายการ

สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ใบต้น Leatherleaf Fern จากเกาะ Tanegashima ของสหกรณ์การเกษตร JA Tanega-Yaku (จังหวัด Kagoshima) ซึ่งใช้เป็นใบไม้ประดับ 2) น้ำเต้าอบแห้ง Mizuguchi Kanpyo ของสหกรณ์การเกษตร JA Kouka (จังหวัด Shiga) ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี และอนุรักษ์วิธีการตากแดดธรรมชาติ 3) เนื้อไก่ Choshu-Kurokashiwa ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ Fukagawa (จังหวัด Yamaguchi) ซึ่งพัฒนาจากพันธุ์อนุรักษ์เป็นไก่บ้าน 4) แครอท Nakagusukushima ของจังหวัด Okinawa ซึ่งมีสีเหลืองสดใส 5) ผักชีฝรั่งญี่ปุ่น Sendai Seri ของจังหวัด Miyagi ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศ 6) เกาลัด Yamae ของจังหวัด Kumamoto ซึ่งให้บริการบนเครื่องบินชั้นหนึ่งของสายการบินนานาชาติ และ 7) น้ำปลา Ishiri Ishiru ของจังหวัด Ishikawa

ในวันเดียวกัน Mr. Norihide TAKEMURA รัฐมนตรีช่วยว่าการ MAFF ได้มอบเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ให้กับองค์กรผู้ผลิตทั้ง 7 แห่งในพิธีที่จัดขึ้น ณ ที่ทำการ MAFF กรุงโตเกียว ด้าน Mr. Shoichi KAMATA กรรมการสหกรณ์การเกษตร JA Tanega-Yaku ระบุว่า จะเดินหน้าผลิตสินค้าคุณภาพสูงส่งให้ร้านดอกไม้ การได้รับการรับรองสินค้า GI ในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการผลิตอีกด้วย ขณะเดียวกัน Mr. Tadashi IKEMURA ประธานสหกรณ์การเกษตร JA Koka ระบุว่า ต้องการให้การขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกต่างประเทศโดยจะร่วมมือกับเกษตรกรผู้ผลิต ในส่วนของ Mr. Akinori SUENAGA ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ Fukagawa ระบุว่า จะร่วมมือกับเกษตรกรในการคิดค้นเมนูอาหารและจะเดินหน้าพัฒนาการผลิตต่อไปในอนาคต

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



วุฒิสภาญี่ปุ่นเห็นชอบงบประมาณด้านการเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 2.3 ล้านล้านเยน

(29 มีนาคม 2567)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมวุฒิสภาญี่ปุ่นผ่านความเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2567 (เมษายน 2567 - มีนาคม 2568) โดยงบประมาณภาพรวมทั้งมติดคิดเป็นวงเงิน 112,571,700 ล้านเยน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ในวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณด้านการเกษตร ป่าไม้ และ ประมง วงเงิน 2,268,600 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 300 ล้านเยนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า และเป็นการปรับ เพิ่มงบประมาณด้านการเกษตรฯ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี

รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 100 ล้านเยน สำหรับการจัดทำกลไกสะท้อนต้นทุนการผลิตในการกำหนดราคาสินค้าเกษตรซึ่งครอบคลุมถึงการวิจัยสำรวจสถานการณ์ การจัดทำดัชนีราคาต้นทุน ฯลฯ ขณะเดียวกัน ได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 301,500 ล้านเยน สำหรับการกระตุ้นให้ตลาดหันมาใช้สินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศ เช่น ข้าวสาลีและถั่วเหลือง ครอบคลุม “เงินสนับสนุน (Direct Payment) การใช้ประโยชน์จากพื้นที่นา” ซึ่งจะกระตุ้นให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนข้าวสำหรับบริโภค (Table Rice) และ “เงินช่วยเหลือสำหรับการปรับเป็นพื้นที่ไร่” ซึ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับพื้นที่นาเป็นพื้นที่ไร่ทดแทน

สำหรับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ซึ่งจะแก้ปัญหาการลดลงของจำนวนเกษตรกร รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 4,400 ล้านเยน ควบคู่ไปกับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ วงเงิน 12,100 ล้านเยน

นอกจากนี้ ได้จัดสรรงบประมาณวงเงิน 1,400 ล้านเยน สำหรับโครงการส่งเสริมให้พื้นที่จัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) ได้กำหนดให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567

ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ สมาชิกจากพรรคฝ่ายค้านของญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มวงเงินงบประมาณด้านการเกษตรฯ เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอาหาร ขณะที่ Mr. Fumio KISHIDA นายกรัฐมนตรีระบุว่า การกำหนดนโยบายด้านการเกษตรฯ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว